

# Đảng bộ Binh chủng Hóa học: Gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong kiểm tra, giám sát

❖ **Trọng Thành**

**D**ảng bộ Binh chủng Hóa học là Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà nước về phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân; xử lý chất độc tồn lưu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; bảo đảm phòng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân... Với sự đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện; Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng do đó, nhiệm kỳ 2015- 2020 toàn Đảng bộ không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật, số đảng viên vi phạm giảm (so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt, trong cả nhiệm kỳ Đảng bộ không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Để có kết quả đó, là sự lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng ủy Binh chủng; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Binh chủng và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương đến các tổ chức đảng, đảng viên. Ra nghị quyết lãnh đạo và ban hành đồng bộ hệ thống mẫu văn bản, các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất từ cấp chi bộ đến Đảng ủy Binh chủng. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch, đúng phương châm, quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, lấy “xây” là chính. Hằng năm, các cấp ủy đã chú trọng đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra, giám sát, trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ của từng cơ quan, đơn vị. Gắn việc kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; vai

**Lực lượng Binh  
chủng Hóa học  
tham gia khử  
trùng môi  
trường tại phố  
Trúc Bạch (Hà  
Nội) đầu năm  
2020, khi có bệnh  
nhân đầu tiên  
nhiễm Covid-19.**



trò của UBKT các cấp trong công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, người chỉ huy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Thường xuyên quan tâm kiện toàn UBKT bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhân sự ở các vị trí có cơ cấu trong UBKT các cấp được các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, đề xuất xem xét điều động, bổ nhiệm, bầu cử và chuẩn y đúng quy trình. UBKT Đảng ủy Binh chủng được tăng cường ủy viên và cán bộ chuyên trách. Trong nhiệm kỳ, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng đã kiện toàn 49 lượt ủy viên UBKT cấp trực thuộc. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức học tập, tập huấn bồi dưỡng, sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm

tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã tổ chức 42 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 993 lượt cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra. Riêng UBKT Đảng ủy Binh chủng giúp Thường vụ Đảng ủy mở 6 lớp tập huấn cho 281 cấp ủy viên, ủy viên UBKT, cán bộ cơ sở. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp được nâng lên, kỹ năng tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có tiến bộ hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cả chuyên trách và kiêm nhiệm đều có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao, trưởng thành cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác. Nhờ đó, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ

chức đảng được nâng cao, nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp đều thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 116 tổ chức đảng (tăng 6 tổ chức so với nhiệm kỳ trước) và 1.049 đảng viên, trong đó có 57,8% là cán bộ và 24,1% cấp ủy viên các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng kiểm tra 10 tổ chức đảng và 20 cán bộ chủ trì, bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc. Giám sát theo chuyên đề 103 tổ chức đảng và 1.203 đảng viên, trong đó có 40,6% là cán bộ và 16,5% cấp ủy viên các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng giám sát 5 tổ chức đảng, 10 cán bộ là bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc.

UBKT các cấp đã kiểm tra 66 tổ chức đảng cấp dưới

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 48 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng, 73 tổ chức đảng về công tác tài chính đảng và 2.352 đảng viên về thu, nộp đảng phí; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 42 đảng viên, trong đó có 69% là cán bộ và 19,1% là cấp ủy viên. Riêng UBKT Đảng ủy Binh chủng kiểm tra 1 đảng viên là cấp ủy viên trực thuộc. Qua kiểm tra, kết luận 20 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật nghiêm minh đúng với tính chất, mức độ vi phạm. UBKT các cấp giám sát 50 tổ chức đảng (tăng 15 tổ chức so với nhiệm kỳ trước) và 96 cấp ủy viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy. Trong đó UBKT Đảng ủy Binh chủng giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng, 8 lượt bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc. Qua đó, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 18, cảnh cáo 5 trường hợp (giảm 2 trường hợp so với nhiệm kỳ trước). Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; quy

định của người chỉ huy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương và quy định những điều đảng viên không được làm... Từ đó, góp phần giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại tá Trịnh Thành Đồng, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Binh chủng cho biết thêm về một số giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Binh chủng Hóa học nhiệm kỳ 2020 - 2025:

*Thứ nhất*, cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng Hóa học lần thứ IX; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc và trách nhiệm cao cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải xác định rõ trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

*Thứ hai*, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kịp thời ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực bức xúc, nổi cộm dễ nảy sinh tiêu cực. Đồng thời, cấp ủy, ban thường vụ, bí thư cấp ủy phải thực hiện tốt chế độ định kỳ nghe cấp ủy cấp dưới, UBKT báo cáo để nắm vững tình hình, chỉ đạo và

*(Xem tiếp trang 57)*

chất, với nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả như: Huyện ủy tổ chức “Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, 2019”, “Hội thi Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát giỏi năm 2019”; Mặt trận Tổ quốc huyện phát động cuộc vận động “Vườn xanh, ngõ đẹp, đường sạch”, “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; Hội Nông dân huyện phát động cuộc vận động “Nâng cao đạo đức người nông dân trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nông sản”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Đạ Tẻh học tập và làm theo lời

Bác”... Những việc làm thiết thực nêu trên, đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo nghị quyết của Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT của huyện Đạ Tẻh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện

chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm nêu gương; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục tham mưu cấp ủy quan tâm kiện toàn nhân sự, tổ chức, bộ máy UBKT, cơ quan UBKT... Trước mắt, huy động mọi nguồn lực tập trung xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, bức xúc ở cơ sở được đảng viên, dư luận quan tâm, góp phần tích cực phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. □

## **Đảng bộ Bình chủng Hóa học... (Tiếp theo trang 51)**

giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong công tác kiểm tra, giám sát.

*Thứ ba*, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng sát thực, hiệu quả, hiệu lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng bộ, chi bộ với phương châm: “Toàn diện, dân chủ, công khai, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, lấy phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật là chính”. Lãnh đạo đến đâu, kiểm tra, giám sát đến đó; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Chú

trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

*Thứ tư*, UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra

khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng, không để từ vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm kéo dài, hoặc vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể. Thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, lắng nghe dư luận, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng, hội đồng quần nhân tham gia công tác kiểm tra, giám sát. □